

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là năm đầu thực hiện tự chủ tài chính, đồng chí yêu cầu Bệnh viện Nhi sớm trình UBND tỉnh các đề án về tuyển dụng nhân sự, xây dựng cơ sở vật chất để tính xem xét, phê duyệt theo kế hoạch. Đồng thời, đề nghị đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nâng cao ý thức, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho trẻ em ngày một tốt hơn. Phần đầu đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tại Bệnh viện Đa khoa từ nhân Lâm Hoa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng qua 18 năm xây dựng và trưởng thành của Bệnh

viện. Đồng chí đề nghị tập thể Bệnh viện cần phát huy hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ, y đức, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng quy trình, quy chuẩn trong công tác khám chữa bệnh. Ngành Y tế cần tiếp tục đồng hành cùng các bệnh viện, tăng cường giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng hệ thống y tế Thái Bình ngày càng phát triển.

● Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo 2 đơn vị báo cáo một số kết quả nổi bật trong năm 2017, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích 2 đơn vị đạt được trong thời gian qua, nhất là trong khám và điều trị, phát triển kỹ thuật mới góp phần quan trọng cùng ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn đội ngũ bác sĩ là các thầy giáo, thầy thuốc tiếp tục y sư gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo với điều trị kỹ thuật cao. Các thầy thuốc tiếp tục công hiến, phát huy tài năng để phục vụ người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và ngành y tế. Đội ngũ y bác sĩ tiếp tục nâng cao trình độ, phát huy chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao y đức, khẳng định uy tín, niềm tin đối

với người dân. Riêng với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, năm 2018 kỷ niệm 50 năm thành lập, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy thương hiệu trong việc giảng dạy, khám chữa bệnh để xứng đáng là cái nôi đào tạo ngành Y top đầu cả nước.

● Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Hoàng An, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Phospho, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Trung tâm Đa liệu, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Tại các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế đồng thời mong muốn đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế luôn nỗ lực phấn đấu, giỏi về chuyên môn, nêu cao y đức, xứng đáng với niềm tin và sự tôn vinh của Đảng và nhân dân.

PHẦN ĐẦU TĂNG THU...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc của UBND tỉnh với Cục Thuế tỉnh nghe báo cáo một số giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 tổ chức chiều ngày 27/2. Các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự buổi làm việc.

2 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 722,8 tỷ đồng, trong đó tổng thu tính căn đối ước đạt 713,9 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán Bộ Tài chính, bằng 83,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí ước đạt 537,6 tỷ đồng, đạt 10,4% dự toán, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân số thu 2 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả thấp và giảm so với cùng kỳ là do số nộp của một số doanh nghiệp trọng điểm còn thấp, tháng 2 trùng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị hạn chế... Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn trong công tác thu ngân sách của đơn vị, địa phương minh chứng thời

đề xuất những giải pháp nhằm tăng thu ngân sách trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh yêu cầu ngành Thuế khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngay từ đầu năm, phát sinh đến đâu thực thu ngay đến đó; chủ động phân công cán bộ rà soát, bám sát mọi nguồn thu, đặc biệt là các đơn vị có số nộp ngân sách ổn định và lớn; báo cáo bằng văn bản những khó khăn cần UBND tỉnh tháo gỡ nhằm tăng thu cho NSNN; tiếp tục siết chặt quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kể cả các đơn vị bán lẻ; quyết liệt hơn nữa trong công tác thu nợ...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành Thuế và các địa phương trong thời gian qua. Để thực hiện mục tiêu tăng thu NSNN từ 10 - 15% so với số thực hiện năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đặc biệt là ngành Thuế khẩn trương tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách trên địa bàn. Đối với ngành

Thuế, ngay sau buổi làm việc cần phân công cán bộ nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn và doanh nghiệp có khả năng nộp ngân sách lớn, từ đó tham mưu cho tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp trước ngày 15/3; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế không để phát sinh nợ mới, tham mưu cho tỉnh các hình thức xử lý đối với các đơn vị cố tình chây ỳ, dãn dụa, nợ đọng thuế kéo dài như rút giấy phép kinh doanh, thu hồi đất...; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thu thuế, chủ động thực hiện luân chuyển đối với vụ cán bộ, nhân viên có hiệu quả công việc chưa cao. Ngay trong tháng 3, ngành Thuế cần tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số doanh nghiệp ngoài tỉnh, một số ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ít có đóng góp cho ngân sách tỉnh; tập trung rà soát, thống kê, xác lập và điều chỉnh nghĩa vụ thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức kiểm tra nếu cần bộ nào báo cáo không trung thực sẽ xử lý nghiêm theo quy định; thực hiện tổng kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trước mắt thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

MINH HƯƠNG

THỊ TRẤN ĐIÊM ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

đua tranh trên sông Diêm Hộ đoạn tiếp giáp của biển Diêm Điền trong 3,5 vòng đua với tổng chiều dài gần 4km.

Kết thúc lễ hội, ban tổ chức trao giải nhất cho trải bơi khu 4, giải nhì cho trải bơi Hội Vận tải biển Diêm Điền, giải ba cho trải bơi khu 9, các trải bơi còn lại nhận giải khuyến khích.

Tại lễ hội, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn tặng 130 suất quà cho các ngư dân của huyện Thái Thụy.



Nó đến hoàn cảnh của tân binh Đình Bá Thuộc, sinh năm 1993, thôn Mỹ Lương, xã Văn Lang ai cũng thương cảm. Bố Thuộc mất vì tai nạn giao thông trước ngày mẹ sinh ra em. 25 năm qua, một mình mẹ tần tảo nuôi em ăn học. Hiện nay, Thuộc đã tốt nghiệp cao đẳng, có việc ổn định nhưng em vẫn xác định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Thuộc cho biết: Em là lao động chính của gia đình, mẹ em sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Ban đầu em cũng do dự phần vì lo cho mẹ phần vì hoàn cảnh gia đình nhưng khi được mọi người động viên, em đã xác định rõ tư tưởng để làm nghĩa vụ của một công dân đến tuổi trưởng thành. Bản thân em sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ... Tiếp lời con, chị Nguyễn Thị Thứ, mẹ của Thuộc bộc bạch: Những ngày này, tôi chỉ biết động viên con yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, tôi ở nhà đã có cấp ủy, chính quyền, bà con hàng xóm chăm lo, mong cháu chăm ngoan, rèn luyện bản thân chững chạc, trưởng thành trong quân ngũ. Là 1 trong 10 xã thuộc diện địa bàn của huyện, Văn Lang đã sẵn sàng cho ngày giao nhận quân. Đồng chí Đình Văn Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã chia sẻ: Năm nay huyện giao chỉ tiêu cho xã tuyển chọn 9 thanh niên nhập ngũ. Đến nay, địa phương đã báo đảm đủ quân, chất lượng tốt. Thời gian này, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. 100% thanh niên của xã đã sẵn sàng về đơn vị nhận nhiệm vụ.

Tân binh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1999, thôn Phương La 3, xã Thái Phương vừa tốt

HƯNG HÀ Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Cùng với tuổi trẻ cả nước, 370 thanh niên ưu tú của huyện Hưng Hà đã nhận lệnh và quân trang, phấn khởi chờ đón ngày hội tòng quân năm 2018.



Thanh niên Hưng Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.

nhập ngũ. Đây là niềm vinh dự của những thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Chỉ còn ít ngày nữa, Thuộc, Nam và nhiều thanh niên ưu tú của huyện Hưng Hà sẽ khoác trên mình bộ quân phục, náo nức, vui tươi trong ngày hội tòng quân, đem sức trẻ của mình góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, Hưng Hà được Hội đồng NVQS tỉnh giao chỉ tiêu 370 tân binh. Qua sơ tuyển, huyện đã điều khám

1.191 thanh niên. Sau khi khám tuyển, Hưng Hà có 515 thanh niên được sức khỏe, trong đó loại 1 là 40 công dân, loại 2 là 271 công dân, loại 3 là 204 công dân. Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Năm nay, địa phương sẽ biên giao quân cho 15 đầu mỗi đơn vị nhận quân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, từ nhiều tháng qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể

địa phương đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyên truyền, bám đảm chặt chẽ, đúng luật, dân chủ, công bằng. Bên cạnh những địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhiều xã, thị trấn còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động các thanh niên tham gia khám tuyển NVQS. Đến nay, huyện đã phát lệnh gọi và quân tư trang cho 100% thanh niên thuộc diện trúng tuyển nhập ngũ. Từ nay đến ngày giao quân, huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, giao lưu gặp mặt, tặng quà thanh niên... góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH TUYÊN, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà khẳng định: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tôi tin tưởng rằng huyện Hưng Hà sẽ luôn thành công trong nhiệm vụ tuyển quân năm 2018. Để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tân binh, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo hội đồng NVQS, ban CHQS các xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ số thanh niên đã nhận lệnh. Thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách các xã, thị trấn phối hợp với địa phương đến từng gia đình nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nhất là thanh niên có tư tưởng dao động, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên chưa tham gia khám tuyển để động viên, thăm hỏi; đồng thời, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên, gia đình thanh niên. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm những trường hợp trốn, tránh thực hiện NVQS.

THIÊN AN

GIAO LƯU, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

hiều hơn truyền thống chiến đấu quyết liệt của cha ông để bảo vệ độc lập dân tộc; nắm vững một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân khi nhập ngũ, xuất ngũ trở về địa phương hiện nay từ đó yên tâm rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội. Thân nhân tân binh bày tỏ niềm tin tưởng, khẳng định là hậu phương, chỗ dựa vững chắc để các tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Đơn xen với nội dung tọa đàm là nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, quê hương quê vui tươi, sôi nổi tiến 340 tân binh của huyện lên đường nhập ngũ.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã trao quà, giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

● Sáng ngày 27/2, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên, Đài TTTH, Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Hạt mãi khác quan hành" để động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao nhận quân năm 2018, huyện Đông Hưng có 355 tân binh nhập ngũ về 13 đầu mối nhận quân và 19 công dân đăng ký nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong chương trình giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống "thóc thừa ăn, quân vượt mức"; tình thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân Đông Hưng anh hùng. Chương trình giao lưu còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ khi lên đường nhập ngũ. Đại diện các tân binh đã bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, hứa sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao hàng trăm suất quà cho các tân binh; đồng thời, quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho gia đình tân binh Nguyễn Tiến Nam (xã Hồng Việt) khó khăn về nhà ở để em yên tâm lên đường nhập ngũ.

● Sáng ngày 27/2, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương tổ chức chương trình giao lưu tân binh lên đường nhập ngũ.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Kiến Xương làm theo lời Bác, vững bước quân hành", các tân binh được giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và người lính; đồng thời, được nghe các cựu chiến binh chia sẻ về truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả; nghe chia sẻ của đại diện đoàn thanh niên, học sinh, thân nhân tân binh và tân binh về lý tưởng sống, trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chính sách hỗ trợ và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng số tiết kiệm, mỗi số trị giá 4 triệu đồng và sổ lưu niệm cho các tân binh; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 116 tân binh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương cũng ân cần thăm hỏi, động viên và gửi gắm niềm tin vào các tân binh nhập ngũ năm 2018 tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng lên đường về đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có tân binh nhập ngũ.

● Sáng ngày 27/2, Ban CHQS, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện Tiên Hải phối hợp tổ chức buổi giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với chủ đề "Làm theo lời Bác - vững bước quân hành".

Tại buổi giao lưu, các tân binh cùng với đoàn viên thanh niên huyện Tiên Hải biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương 14/10, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhằm khơi dậy ý chí và lòng tự tôn dân tộc. Các tân binh và đại biểu được giao lưu với các cựu chiến binh để ôn lại truyền thống trung dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lý tưởng của thanh niên và gia đình tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Nhân dịp này, huyện Tiên Hải đã trao 340 suất quà thể hiện tình cảm của địa phương động viên, khích lệ các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

● Chiều ngày 27/2, lãnh đạo huyện Đông Hưng, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng Ban CHQS huyện tới gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho tân binh xã Đông Hợp và Đông Xá (Đông Hưng) trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân năm 2018, xã Đông Hợp có 10 tân binh, xã Đông Xá có 8 tân binh. Nhằm động viên, khích lệ các chiến sĩ trẻ hàng hải lên đường làm nhiệm vụ, công hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo huyện Đông Hưng, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tặng 18 suất quà cho tân binh hai xã Đông Hợp và Đông Xá. Tổng trị giá quà tặng gần 4 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và chính quyền địa phương cũng có những phần quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

công tác phong trào năm 2018; hướng dẫn sơ kết thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; quán triệt, triển khai nhiệm vụ trong tầm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018; hướng dẫn công tác đối ngoại - kiều bào năm 2018; đối mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Thông qua hội nghị sẽ giúp những người làm công tác mặt trận tập trung triển khai công tác mặt trận năm 2018 tốt hơn, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện yêu cầu của Đảng đã đề ra đối với hệ thống MTTQ trong năm 2018. Thời gian tới, hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW về tình hình biên chế và cơ cấu lực lượng nhân sự, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2019 là năm diễn ra đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nên ngay từ bây giờ, ủy ban MTTQ các tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ đại hội MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra thành công.

Cùng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: chế độ, chính sách, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách hiện đang thực hiện nhiệm vụ trong ủy ban MTTQ các cấp; cần tổ chức triển khai tập huấn chuyên sâu đối với từng nội dung công tác mặt trận năm 2018; MTTQ các cấp cần sớm có danh giá, tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ để từ đó sớm xây dựng văn kiện phục vụ đại hội.